

## THÔNG BÁO

### V/v tiếp tục triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện công văn số 5816/UBND-VX của UBND tỉnh Nghệ An ngày 06/8/2020 về rà soát, kiểm tra công dân từ vùng có dịch về địa bàn và công văn số 1722/UBND.YT của UBND huyện Quỳnh Lưu về việc tiếp tục triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trước tình hình diễn biến phức tạp của Dịch bệnh Covid 19, UBND xã thông báo các nội dung sau:

- Đề nghị mọi người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như: rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, giao dịch dân sự hoặc mua sắm tại các chợ, trung tâm thương mại; hạn chế việc thăm thân, du lịch tại các vùng, các điểm đã công bố dịch. Các chợ, các ốt quán, cơ sở dịch vụ phải bố trí nơi rửa tay sát khuẩn; cán bộ, nhân viên khi làm việc, phục vụ phải đeo khẩu trang; nhân dân đến giao dịch mua sắm phải yêu cầu đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc cùng lúc đông người.

- Các công dân từ thành phố Đà Nẵng về địa phương từ ngày 01/7/2020 đến ngày 28/7/2020 phải thực hiện việc cách ly theo hướng dẫn tại Công điện số 1167/CĐ-BYT ngày 29/7/2020 của Bộ Y tế. Các công dân từ ngày 28/7/2020 đến nay nêu từ thành phố Đà Nẵng và các quận, phường, huyện đã công bố có dịch thuộc: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Tp HCM, Tp Hà Nội (quận Tây Hồ và Bắc Từ Liêm), Lạng Sơn ( huyện Đình Lập), Bắc Giang (TP Bắc Giang), Hà Nam ( Phủ Lý), Đak Lăk (Tp Buôn ma Thuột-), Thái Bình ( Thôn Bùi. Huyện Đình Lập), Đồng Nai ( Tp Biên Hòa). Vũng Tàu ( Bà Rịa), Thanh Hóa (Sầm Sơn) và các điểm mới được Bộ Y tế công bố dịch phải thực hiện khai báo y tế và cách ly tập trung tại trạm Y tế xã và các địa điểm xã đã lựa chọn. Các trường hợp có tiếp xúc với các công dân từ vùng dịch về địa phương phải thực hiện tự cách ly tại nhà theo quy định.

- Đề nghị các ông bà trưởng thôn phối hợp công an viên kiểm tra, kiểm soát và quản lý chặt các công dân từ các vùng dịch về địa bàn, nhắc nhở khi công dân về trên địa bàn không thực hiện khai báo y tế. Mọi người dân sẽ tố giác trường hợp công dân về trốn khai báo y tế và không hợp tác trong cách ly tại nhà theo đúng quy định.

- Mọi người dân nếu thật sự không có việc quan trọng phải về địa phương thì hãy ở yên một chỗ, hãy tin tưởng vào công tác phòng chống dịch của Đảng và Nhà nước, không hoang mang, lo sợ và hãy có trách nhiệm tự giác chấp hành các quy định về phòng chống dịch.

- Mọi người dân nếu có điện thoại thông minh thì hãy cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone để bảo vệ mình, gia đình và cộng đồng vì ứng dụng Bluezone có khả năng cảnh báo sớm cho người dùng khi những người họ từng tiếp xúc bị xác định

niêm Covid-19. Bluezone là một trong những giải pháp được Việt Nam phát triển nhằm đưa cuộc sống thời đại dịch Covid-19 sớm trở lại như bình thường.

Mọi người dân hãy chung tay phòng chống dịch Covid-19, thực hiện tốt các nội dung hướng dẫn của Bộ y tế để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng./.

**Nơi nhận:**

- Truyền thanh xã;
- Lưu: VT, CS.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Hồ Sỹ Hưng**